



ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๕๐

สำนักงาน ก.ท.

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๙ เมษายน ๒๕๕๗

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็นระดับที่สูงขึ้น ๑ ระดับ เป็นกรณีพิเศษ

เรียน ประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินการขอความเห็นชอบการเลื่อนระดับ ๑๐ กรณีเกษียณอายุราชการ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ ก.ท. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนระดับให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็นระดับที่สูงขึ้น ๑ ระดับ กรณีพิเศษ โดยกำหนดให้กรณีการเลื่อนตำแหน่ง ระดับ ๑๐ หรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษให้ส่งเรื่องเสนอ ก.ท. เห็นชอบก่อน นั้น

สำนักงาน ก.ท. ขอเรียนว่า ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ มีมติว่า เพื่อให้การดำเนินการให้ความเห็นชอบการเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับ ๑๐ เป็นกรณีพิเศษแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ จึงขอความร่วมมือดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งเทศบาลที่มีผู้ดำรงตำแหน่งบริหารที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และประสงค์ขอคัดเลือกดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น ๑ ระดับ ให้ยื่นเรื่องขอรับการประเมินเสนอ ก.ท.จ. เมื่อ ก.ท.จ. พิจารณาเห็นชอบแล้วให้จัดส่งเรื่องและผลงาน จำนวน ๓ เล่ม ตลอดจนบทความคัดย่อผลงาน จำนวน ๑๕ ชุด ให้สำนักงาน ก.ท. ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยผลงานที่เสนอต้องเป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความชำนาญการและความเชี่ยวชาญของผู้ขอประเมินที่โดดเด่นที่สุด และเป็นผลงานที่มีการนำทฤษฎีหรือหลักการต่างๆ ที่เกี่ยวกับสาขาวิชาชีพของตำแหน่งที่ขอประเมิน อันเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการในด้านนั้นมาประยุกต์ใช้ และต้องแสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์และผู้ได้รับประโยชน์จากผลงานดังกล่าว รายละเอียดตามปฏิทินการขอความเห็นชอบการเลื่อนระดับ ๑๐ กรณีเกษียณอายุราชการที่ส่งมาพร้อมนี้

๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองผลงาน ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์ทางการบริหารตรงลักษณะงานของตำแหน่งที่ขอประเมิน และมีระดับไม่ต่ำกว่าผู้ที่เกษียณอายุราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเทศบาลทุกแห่งทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมตี คชayingยืน)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขาธิการ ก.ท.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๕๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๑๘

ปฏิทินการขอความเห็นชอบการเลื่อนระดับ ๑๐ กรณีเกษียณอายุราชการ  
 แบบทำหนังสือ สำนักงาน ก.ท. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๕๐ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗

ปฏิทินการขอความเห็นชอบการเลื่อนระดับ ๑๐ กรณีเกษียณอายุราชการ	
๑ เมษายน - ๓๐ เมษายน	<p>- เทศบาลสำรวจข้อมูลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอเลื่อนระดับสูงขึ้น ๑ ระดับ กรณีเกษียณอายุราชการ เสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อพิจารณา เสนอ ก.ท.จ. เพื่อปรับปรุงระดับตำแหน่งเป็นระดับ ๑๐ เป็นการเฉพาะราย</p> <p>- เทศบาลเสนอเรื่องขอความเห็นชอบการปรับปรุงระดับตำแหน่งเป็นระดับ ๑๐ เมื่อ ก.ท.จ. เห็นชอบแล้ว ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และกลั่นกรองผลงาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ คน</p> <p>- การแต่งตั้งคณะกรรมการให้พิจารณาถึงความรู้ ความชำนาญงาน ประสบการณ์ ทางการบริหารตรงตามลักษณะงานของตำแหน่งที่ขอประเมิน และหากเป็นพนักงานต้องมีระดับไม่ต่ำกว่าผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ</p> <p>ให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและ ก.ท.จ. เห็นชอบให้ปรับปรุงระดับตำแหน่งเป็นระดับ ๑๐ แล้ว จัดทำผลงานดีเด่นไม่น้อยกว่า ๕ ด้านใน ๘ ด้าน ทั้งนี้ ผลงานต้องแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ซึ่งระบุถึงผู้ได้รับผลประโยชน์ จำนวนงบประมาณ หรือประโยชน์ที่ได้รับอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลดี</p> <p>เทศบาลเสนอผลงานของผู้ขอประเมินให้คณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน ๓ วัน นับแต่ได้รับเอกสาร</p>
๑ พฤษภาคม - ๑๖ มิถุนายน	คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและประเมินความเหมาะสมของผลงาน พร้อมรายงานความเห็นต่อ ก.ท.จ.
๑๗ มิถุนายน - ๓๐ มิถุนายน	ก.ท.จ. พิจารณาผลการประเมิน หากไม่เห็นชอบให้แจ้งมติให้ผู้รับการประเมินทราบ แต่หากเห็นชอบให้ ก.ท.จ. รายงานความเห็นเพื่อเสนอ ก.ท. พิจารณา
๑ กรกฎาคม - ๑๐ สิงหาคม	<p>- อ.ก.ท. กำหนดตำแหน่งระดับ ๑๐ ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของการเสนอ ก.ท. ให้ความเห็นชอบการกำหนดตำแหน่งระดับ ๑๐ กรณีพิเศษ</p> <p>- ผู้ขอประเมินมาชี้แจงผลสำเร็จการปฏิบัติราชการต่อ อ.ก.ท. กำหนดตำแหน่ง ระดับ ๑๐</p>
๑๑ สิงหาคม - ๒๐ กันยายน	ก.ท. พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอกำหนดตำแหน่งระดับ ๑๐ กรณีพิเศษ
๒๑ กันยายน - ๒๘ กันยายน	ฝ่ายเลขานุการแจ้งมติ ก.ท. เพื่อให้เทศบาลออกคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ขอประเมินดำรงตำแหน่งระดับ ๑๐ กรณีพิเศษ
๒๙ กันยายน - ๓๐ กันยายน	<p>- เทศบาลออกคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ๑๐ เป็นการเฉพาะราย โดยระบุ มติ ก.ท.จ. ครั้งที่เห็นชอบการปรับปรุงระดับตำแหน่งและครั้งที่เห็นชอบผลงาน รวมทั้ง มติ ก.ท. ที่เห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งระดับ ๑๐ กรณีพิเศษ</p> <p>- เทศบาลส่งเรื่องเพื่อขอรับบำเหน็จบำนาญหรือขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ถ้ามี)</p>

